

# [TÌM HIỂU] 5 Địa Chỉ Phá Thai An Toàn Ở Đà Nẵng Uy Tín, Chất Lượng 2024

Tổng địa chỉ phá thai an toàn ở Đà Nẵng là một số vấn đề, vấn đề của nhiều nữ giới khi đưa ra ý muốn phá thai do 1 bất khoản, lý do nào đó. Hiển nhiên, ai cũng muốn tìm cho bản thân một địa chỉ y tế tin cậy, tin cậy nhằm giúp giữ gìn an toàn cho bản thân, Ngoài ra không nên được một số rủi ro không yêu cầu. Bởi vì thế, để biết được đâu là địa chỉ phá thai an toàn và tin cậy tại Đà Nẵng thì chị em phụ nữ hãy cùng Thắc mắc ngay bài viết sau đây.

*Gọi khám Thai sớm*

**199.000đ** Với giá



**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
*Đi Nhân Vì Bản - Đi Đức Hành Y*

- 01** Khám lâm sàng với bác sĩ
- 02** Siêu âm đầu dò
- 03** Tổng phân tích nước tiểu
- 04** Thử HCG
- 05** Test HIV

**LƯU Ý** ĐẶT LỊCH HẸN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI

**HOTLINE: 0827.750.966**

Đăng ký thăm khám thai sớm 199.000 VNĐ hay gói phá thai an toàn mức phí chỉ từ 2.000.000 VNĐ trở lên cho 10 người



bệnh đăng ký kịp thời hàng ngày với chuyên gia chat giải đáp online. **ĐĂNG KÝ** giải đáp đối với bác sĩ chuyên khoa **TẠI ĐÂY**.

## **Phá thai an toàn là như nào?**

Quyết định phá thai là một dấu mốc quan trọng và phức tạp trong cuộc sống của bất kỳ phụ nữ nào. Theo định nghĩa y khoa, phá thai là việc chấm dứt thai nghén bằng cách loại bỏ phôi hoặc thai nhi khỏi tử cung trước hạn sinh nở.

Trong thực tế, quyết định này không chỉ đơn giản là một thủ thuật y tế mà còn mang theo những yếu tố tâm lý và xã hội phức tạp. Các chuyên gia y tế thường không khuyến khích phá thai do ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng sinh sản của phụ nữ trong tương lai. Do đó, quyết định này đòi hỏi sự suy nghĩ kỹ lưỡng và cân nhắc sâu sắc từ phía phụ nữ.

## **ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN PHÁ THAI AN TOÀN**



**BIẾT CHÍNH XÁC  
TUỔI THAI**



**SỨC KHỎE THAI  
PHỤ TỐT**



**THAI NĂM  
HOÀN TOÀN  
TRONG TỬ  
CUNG**



**THỰC HIỆN PHÁ  
THAI TẠI CƠ SỞ  
Y TẾ UY TÍN**



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG  
1 Đường Hoàng Diệu - Quận Tân Phú - Đà Nẵng



**HOTLINE: 0827.750.966**



Có nhiều lý do đằng sau quyết định phá thai, với một trong những lý do phổ biến là thai nghén ngoài ý muốn. Điều này thường xảy ra khi phụ nữ không mong đợi mang thai và không chuẩn bị tâm lý hoặc vật chất cho việc sinh con. Sự thiếu hiểu biết về các biện pháp tránh thai hiện có hoặc việc sử dụng chúng không hiệu quả cũng có thể dẫn đến tình huống này.

Một số trường hợp phá thai liên quan đến sức khỏe của thai nhi, như di truyền hoặc các vấn đề y tế nghiêm trọng. Có những tình huống khi việc nuôi dưỡng và chăm sóc thai nhi trở nên khó khăn và đòi hỏi chi phí lớn. Ngoài ra, những rủi ro về sức khỏe của thai nhi cũng là một yếu tố quan trọng khi phụ nữ đưa ra quyết định phá thai.



**NÊN ĐINH CHỈ THAI KỲ KHI NÀO?**

**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
*Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới*

- Thai phụ mắc bệnh hiểm nghèo
- Không đủ khả năng sinh nở
- Thai nhi bị dị tật bẩm sinh
- Mang thai ngoài tử cung
- Mang thai ngoài ý muốn

**Hotline: 0827.750.966**

Các tình huống sức khỏe nghiêm trọng của phụ nữ cũng có thể đặt ra nguy cơ khi sinh con trở nên nguy hiểm. Các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch hay ung thư là những yếu tố làm tăng nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi. Trong những tình huống này, quyết định phá thai có thể là cách đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe của cả hai.

Một thực tế đau lòng là khi phụ nữ trải qua sự tấn công tình dục và mang thai không mong muốn. Trong những trường hợp này, phá thai không chỉ là quyết định về sức khỏe mà còn là sự cứu rỗi, giúp họ thoát khỏi nỗi đau và tra tấn tinh thần mà họ phải trải qua.



Cũng có những trường hợp khi phụ nữ quyết định phá thai do khả năng tài chính hạn chế, không đủ để nuôi con. Việc này đòi hỏi sự chuẩn bị tài chính và trách nhiệm lớn và quyết định phá thai có thể được xem là một biện pháp đảm bảo rằng con cái sẽ có điều kiện sống và phát triển tốt nhất trong tương lai.

Như vậy, quyết định phá thai không bao giờ là một quyết định dễ dàng, mà luôn ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tâm lý của



phụ nữ. Điều quan trọng là trước khi đưa ra quyết định này, họ cần được tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia y tế và gia đình để đảm bảo rằng mọi khía cạnh đã được xem xét và cân nhắc đầy đủ.

## **Tiêu chí đánh giá địa chỉ phá thai an toàn ở Đà Nẵng**

Đối với phụ nữ có nhu cầu phá thai, việc lựa chọn một địa chỉ phòng khám uy tín và an toàn tại Đà Nẵng đòi hỏi sự cẩn trọng và xem xét kỹ lưỡng. Dưới đây là một số tiêu chí quan trọng mà chị em nên xem xét để đảm bảo lựa chọn một địa chỉ phá thai tốt nhất:

- **Giấy phép hoạt động:** Đảm bảo phòng khám phá thai được cấp giấy phép hoạt động từ Sở Y tế. Điều này là quan trọng để chắc chắn rằng cơ sở y tế tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn y tế và an toàn.

- **Bác sĩ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm:** Đội ngũ bác sĩ thực hiện phá thai cần được đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng giỏi về việc đình chỉ thai an toàn và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa. Sự chuyên nghiệp của họ đảm bảo rằng thủ thuật phá thai diễn ra một cách suôn sẻ và an toàn.

- **Trang thiết bị hiện đại:** Địa chỉ phòng khám phá thai ở Đà Nẵng cần được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế và máy móc hiện



đại để đảm bảo quá trình thăm khám và điều trị được thực hiện chính xác và hiệu quả. Tất cả các thiết bị và máy móc cần được bảo dưỡng và khử trùng đúng cách để tránh nguy cơ nhiễm trùng.

**TIÊU CHÍ LỰA CHỌN**

Địa chỉ **PHÁ THAI** an toàn

ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ GIỎI

MÁY MÓC HIỆN ĐẠI

CHI PHÍ MINH BẠCH

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG  
Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới

Hotline: 0379.913.598

- **Dịch vụ tư vấn và chăm sóc bệnh nhân:** Một địa chỉ phá thai an toàn ở Đà Nẵng cần cung cấp dịch vụ tư vấn và chăm sóc bệnh nhân chu đáo. Điều này bao gồm hướng dẫn chi tiết về thủ tục thăm khám, thông tin liên quan đến phá thai và hỗ trợ tận tâm trong quá trình điều trị.

- **Chi phí công khai và rõ ràng:** Chi phí thăm khám và thực hiện phá thai an toàn phải được công bố rõ ràng, theo quy định của Sở Y tế. Trước khi thực hiện phá thai, bệnh nhân cần được tư vấn về mức giá để có cái nhìn chính xác về chi phí.



*Ưu đãi ngay*

MIỄN PHÍ  
**100%**  
KHÁM LÂM  
SÀNG

**-30%**

PHÍ  
THỦ THUẬT

**PHƯƠNG PHÁP PHÁ THAI**

**AN TOÀN**   **KHÔNG ĐAU**   **BẢO VỆ TỬ CUNG**

 **PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
*Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới*

Hotline: 0827.750.966

- **Bảo mật thông tin bệnh nhân:** Tất cả thông tin mà bệnh nhân cung cấp khi thảo luận với bác sĩ cần được bảo mật tuyệt đối và không được tiết lộ ra ngoài cho bất kỳ ai khác. Điều này giúp bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân và tạo ra môi trường tin cậy.

Những tiêu chí trên đây sẽ giúp chị em có cái nhìn toàn diện và chi tiết hơn khi lựa chọn địa chỉ phá thai an toàn và uy tín tại Đà Nẵng.

## **Top 5 Địa chỉ phá thai ở đâu an toàn không đau tại Đà Nẵng**

Để đảm bảo quyết định phá thai của các chị em được thực hiện một cách an toàn và chất lượng tại Đà Nẵng, việc lựa chọn một địa chỉ phá thai đáng tin cậy là vô

cùng quan trọng. Dưới đây là danh sách 10 địa chỉ phá thai an toàn tại Đà Nẵng được đánh giá cao về chất lượng và uy tín, mang lại sự an tâm và tin tưởng cho phụ nữ:

## **1. Phá thai ở đâu Đà Nẵng tốt - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng**

- **Địa chỉ:** 180 Trần Phú - Phước Ninh - Hải Châu - Đà Nẵng.

- **Hotline liên hệ đặt lịch khám:** **0379.913.598** - **0827.750.966** (Gọi điện/Zalo)

- **Đăng ký qua Facebook:** **<https://m.me/dakhoaqtdanang>**

- **Thời gian làm việc:** mở cửa từ 7h30 đến 20h00 hàng ngày, bao gồm cả Chủ Nhật và các ngày lễ tết.

Đối diện với quyết định phá thai, hầu hết chị em phụ nữ đều trải qua những cảm xúc lo lắng và e ngại. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động đến tâm lý của phụ nữ. Do đó, nhiều người thường lựa chọn các phòng khám tư nhân để thực hiện thủ tục phá thai thay vì đến bệnh viện công cộng đông đúc.



# PK ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

cơ sở **ĐÌNH CHỈ THAI**

**UY TÍN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ**



ĐA DẠNG PHƯƠNG PHÁP  
PHÁ THAI PHÙ HỢP



ĐỘI NGŨ BÁC SĨ  
GIÀU KINH NGHIỆM



CƠ SỞ VẬT CHẤT  
SẠCH SẼ, HIỆN ĐẠI



ĐẶT LỊCH NHANH CHÓNG,  
THUẬN TIỆN



CHI PHÍ THẤP

Tuy nhiên, việc chọn một địa chỉ phá thai an toàn tại Đà Nẵng không phải là điều dễ dàng. Bởi không phải tất cả các phòng khám tư nhân đều đảm bảo được độ an toàn và chất lượng trong quá trình phá thai. Để giúp chị em có sự lựa chọn đúng đắn, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một địa chỉ phá thai an toàn và uy tín, đó là Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Được cấp phép hoạt động bởi sở Y tế và được đánh giá cao về độ uy tín và chất lượng, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng cam kết đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình phá thai. Đối với chị em đang phân vân, thông tin dưới đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những điểm mạnh của phòng khám này.

**Bác Sĩ Đang Online**

**Tư Vấn Miễn Phí**

Giải đáp mọi thắc mắc



**0827.750.966**



## **Vị trí thuận tiện, thời gian linh hoạt**

Khảo sát của chúng tôi đã chỉ ra rằng nhiều chị em tin tưởng và ưu tiên lựa chọn Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng là địa chỉ phá thai an toàn tại Đà Nẵng. Một trong những lý do chính là vị trí thuận lợi và thời gian linh hoạt của phòng khám. Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng không chỉ thực hiện khám chữa bệnh trong giờ hành chính mà còn mở cửa ngoài giờ, điều này đặc biệt thuận tiện cho chị em bận rộn với công việc và gia đình. Ngoài ra, vị trí địa lý trên tuyến đường lớn của quận trung tâm thành phố giúp chị em dễ dàng tìm kiếm và đến phòng khám.

## **Đội ngũ bác sĩ giỏi**

Không chỉ dừng lại ở vị trí thuận lợi, Phòng khám phá thai Đà Nẵng còn được đánh giá cao về đội ngũ cán bộ nhân viên. Các bác sĩ tại đây không chỉ là những chuyên gia giàu kinh nghiệm mà còn được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tay nghề cao và kiến thức chuyên sâu về cách phá thai an toàn. Sự nhiệt tình, chu đáo và tận tâm của đội ngũ nhân viên đảm bảo rằng chị em sẽ nhận được sự chăm sóc tận tâm.





## Phương pháp phá thai an toàn

Để đảm bảo việc phá thai diễn ra an toàn và hiệu quả, Phòng khám phá thai Đà Nẵng đã đầu tư rất nhiều vào trang thiết bị và máy móc hiện đại. Cơ sở phá thai an toàn không chỉ thiết kế sang trọng mà còn mang lại sự thoải mái và an tâm cho người bệnh. Thiết bị và máy móc được nhập khẩu từ các nước tiên tiến, đảm bảo chất lượng và hiệu suất.

Cam kết của Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đến từ sự chú trọng đặc biệt vào việc thực hiện các phương pháp phá thai không đau. Điều này không chỉ mang lại sự thoải mái cho chị em mà còn giảm thiểu rủi ro và biến chứng sau phá thai. Các bác sĩ tại đây không chỉ có kinh nghiệm mà còn được đào tạo chuyên sâu về phương



pháp này, đảm bảo tính chính xác và an toàn.

## Bảo mật thông tin

Một điểm đặc biệt nổi bật của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng là cam kết bảo mật thông tin của chị em. Tất cả thông tin cá nhân đều được giữ kín đáo và không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Điều này đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối cho chị em trong quá trình điều trị.



## Tư vấn online miễn phí

Để tăng cường sự thuận tiện cho chị em, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng còn cung cấp khả năng đặt lịch trước và tư vấn trực tuyến miễn phí. Điều này giúp chị em có thể dễ dàng liên hệ và nhận được thông tin cần thiết trước khi quyết định đến khám, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian chờ đợi.



## Chi phí phù hợp

Vấn đề chi phí phá thai hết bao nhiêu tiền luôn là một yếu tố quan trọng khi chọn lựa địa chỉ phá thai. Tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, chi phí phá thai luôn được báo giá rõ ràng và hợp lý, không gây áp lực tài chính cho chị em. Điều này giúp chị em có thể dễ dàng lựa chọn và thực hiện phá thai một cách tự nguyện và thoải mái.



**ƯU ĐÃI**  
**PHÁ THAI AN TOÀN**  
**HIỆU QUẢ**

**-30%**  
CHI PHÍ THỦ THUẬT  
Miễn phí phục hồi tử cung  
sau phá thai

- ✓ Phương pháp mới nhất
- ✓ Bảo vệ tử cung - buồng trứng
- ✓ Bác sĩ Sản khoa kinh nghiệm lâu năm

 **PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới

 **0827.750.966 - 0379.913.598**

Với tất cả những điểm mạnh nói trên, không có gì ngạc nhiên khi Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng được đánh giá cao và trở thành sự lựa chọn tin cậy của chị em khi cần thực hiện phá thai an toàn tại Đà Nẵng. Tại đây, sự yên tâm và tin tưởng vào chất lượng dịch vụ không chỉ là

cam kết mà còn là trải nghiệm thực tế của hàng ngàn phụ nữ đã lựa chọn Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng cho quá trình phá thai của mình.

Phá thai là một quyết định khó khăn và nhạy cảm của phụ nữ và Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hiểu rõ điều này. Với sự chăm sóc toàn diện từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên chuyên nghiệp và cơ sở vật chất hiện đại, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng không chỉ cam kết mang đến kết quả an toàn và hiệu quả mà còn tạo ra một môi trường thoải mái và chia sẻ, nơi chị em có thể cảm thấy được đón nhận và hỗ trợ.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng là khả năng thực hiện các phương pháp phá thai không đau. Điều này không chỉ mang lại sự thoải mái cho chị em mà còn giảm bớt gánh nặng tâm lý và vật lý trong quá trình điều trị. Các bác sĩ tận tâm và chuyên nghiệp tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng không chỉ cung cấp dịch vụ y tế mà còn đồng hành và hỗ trợ tinh thần cho chị em, giúp họ vượt qua những khó khăn và lo lắng.



● **CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN**

**CHAT ZALO** CHAT VỚI BÁC SĨ NGAY

*Bạn đang có vấn đề về sức khỏe?*

**CLICK HỎI BÁC SĨ NGAY**



**HOTLINE SỨC KHỎE: 0379.913.598**



Bên cạnh đó, phòng khám đa khoa uy tín Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng sở hữu các thiết bị hiện đại và tiên tiến để hỗ trợ trong quá trình phá thai. Việc này giúp thực hiện phá thai trở nên nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro và biến chứng có thể xảy ra sau phá thai.

Những cam kết vững chắc về chất lượng, an toàn và sự hỗ trợ toàn diện đã làm cho Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng trở thành một địa chỉ tin cậy và chất lượng trong lĩnh vực phá thai an toàn tại Đà Nẵng. Chị em có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên tại đây.

## **2. Phá thai an toàn ở Đà Nẵng - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng**

Địa chỉ: 124 Hải Phòng, Thạch Thang, Thành Phố Đà Nẵng

## **3. Bệnh viện Đa khoa Hải Châu**

Địa chỉ: 38 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

## 4. Trung tâm y tế Thanh Khê - Cơ sở phá thai an toàn

Địa Chỉ: K62/32 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

## 5. Phá thai ở đâu Đà Nẵng? Trung tâm y tế Liên Chiểu

Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Việc lựa chọn địa chỉ phá thai an toàn tại Đà Nẵng là quyết định quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý của chị em phụ nữ. Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp 5 cơ sở uy tín, đáng tin cậy để bạn tham khảo. Hy vọng rằng thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn có được lựa chọn chính xác, từ đó giảm thiểu những rủi ro và đảm bảo sức khỏe. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm sự hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ tới hotline/zalo **0379.913.598** - **0827.750.966** để được tư vấn sản phụ khoa chi tiết.

**Nguồn bài viết chất lượng:**

**[Top 6 Địa Chỉ Phá Thai An Toàn Tại Đà Nẵng](#)**

**[Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng Tốt? 10 Địa Chỉ Phá Thai An Toàn Hiện Nay Tại Đà Nẵng](#)**

**[\[THAM KHẢO\] Địa Chỉ Phá Thai An Toàn Về Trong Ngày Ở Đà Nẵng](#)**



**Giới Thiệu Địa Chỉ Phá Thai An Toàn Nhất Hiện Nay Tại Đà Nẵng 2024**

**[BÁO GIÁ] Bảng Giá Chi Phí Phá Thai 6 Tuần Tuổi Tại Đà Nẵng Là Bao Nhiêu?**